

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอีกสาขาหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมจะมีความเจริญของงานศิลปหัตถกรรมไปได้อีกเพราะมนุษย์มีเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ภาษา ภาษาเป็นสื่อของความหมายและความเข้าใจ ซึ่งรวมทั้งก่อให้เกิดอารมณ์ ความเชื่อ และความศรัทธา¹ ซึ่งต้องอาศัยศิลปะการใช้ภาษาและมักมีแบบแผนที่ใช้กันอยู่ในสังคมนั้น ในที่นี้จะกล่าวถึงภาษารอยกรองของไทย ซึ่งปรากฏในรายยาวมหาเวสสันดรชาดก

1. การเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบเป็นวิธีการใช้ภาษาเพื่อสร้างความเข้าใจและอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ววิธีหนึ่ง คือนำเอาคำพูดที่ใช้เป็นปกติแก่สิ่งหนึ่งไปเปรียบกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกัน เป็นวิธีที่ทำให้ภาษาคิดคล้อยไปอย่างกว้างขวาง ภาษาเป็นการแสดงออกของจิตใจ สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกออกมาให้เห็นได้ เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบใจจะเกิดความคิดหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีลักษณะที่เห็นว่าพอจะอนุโลมเข้ากันได้กับสิ่งใหม่ การเปรียบเทียบแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ อุปมา (Simile) คือ ข้อความเปรียบเทียบที่มีคำว่า คึง, เหมือน, คล้าย, ราวกับ, ประหนึ่ง ฯลฯ อยู่ด้วย และอุปลักษณะ (Metaphor) คือการเปรียบเทียบโดยไม่มีคำว่า คึง, เหมือน, คล้าย, ราวกับ, ประหนึ่ง ฯลฯ เช่นตัวอย่างว่า "เขาลาดเฉลิยวเหมือนขงเบง" เป็นการเปรียบเทียบแบบอุปมา ส่วน "เขาเป็นขงเบงแห่งคณะของเรา" เป็นการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณะ

สิ่งที่นำมาเปรียบในรายยาวฉบับนี้ได้แก่ สัตว์, พืช, แร่ธาตุ, เครื่องมือเครื่องใช้, ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอื่น ๆ ดังนี้

1.1 เปรียบกับสัตว์

1.1.1 ลักษณะที่เป็นอุปมา คึงตัวอย่างว่า

¹ สุพัทตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย, หน้า 124.

ความงามของดวงตา เปรียบกับความงามของนัยน์ตาเมื่อทราญที่มีอายุประมาณ 1 ปี ดังมีความว่า "ขอให้ขามีดวงเนตรทั้งสองคำเป็นสีเหมือนหนึ่งตามฤๅษีลูกเนื้อทราญอันเกิดไค้ชวบปีปลายเป็นกำหนด"¹

ความคำของชนคิ้วและผม เปรียบกับความคำเป็นมันของสร้อยคอนกยูง ดังความว่า "ขอให้ชนคิ้วข้าเขียวคูกงามขำบริสุทธิ์เป็นสีระยับคจสร้อยคอนกยูงงาม"²

ความคำของเส้นผม เปรียบกับสีปีกแมลงคอมทองซึ่งมีลักษณะคำขลิบ ดังมีความว่า "ให้เส้นเกล้าสีคำขลิบสลักสลายบริสุทธิ์ คจสีปีกแมลงคอมทอง เป็นมันระยับของควรจะทัศนาศ"³

ภรรยาติดตามสามี เปรียบกับนางข้างต้นติดตามพระยาข้าง ดังข้อความว่า "คจนางข้างต้นอันยุรยาตร ติดตามพระยาราชาภุช"⁴ นางข้างต้นหมายถึงพระนางมัทรี และพระยาราชาภุช หมายถึงพระเวสสันดร

พระมหากษัตริย์กับข้าราชการ เปรียบกับราชหงส์และกาแ่ก ดังข้อความว่า "คจราชหงส์ปีกหักตกปลัดหนอง กาแ่กก็จะแซของเข้าสาวไส้"⁵ พระเจ้าสมุชชัยเปรียบเหมือนราชหงส์ ส่วนข้าราชการเปรียบเหมือนกาแ่กและแ่ก เมื่อพระเจ้าสมุชชัยหมคอำนาจพวกข้าราชการบริพารจะพากันละลาบละล้วงหมคความเกรงพระทัย

¹ มหาเวสสันดรชาดก, หน้า 13.

² เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 56.



ชายชราพบกับเด็กสาว เปรียบกับโคแก่และหญ้าอ่อน ดังมีความว่า "คังว่าพถุฉีโค
เคาเฉาชราจร ครันและว่าเห็นเหยื่อหญ้าอ่อนออกโชนรุอา ละลนละลานแลบเลียชีวหาห
ทางระเหิดหัน" ¹ โคแก่ หมายถึง ชูชก ส่วนหญ้าอ่อนหมายถึงอมิตตคา ชูชกคือใจที่ได้
พบอมิตตคาซึ่งรุ่นสาวจึงแสดงอาการคังโคแก่เห็นหญ้าอ่อน

บุคคลที่รุ่มลอมต่อกัน เปรียบกับฝูงกาเตนตามและล้อมรอบนกเคา ดังข้อความ
ว่า "คังฝูงกาเขาเตนตามคอมนกเคา" ² นกเคาหมายถึงอมิตตคา ฝูงกาหมายถึงนางพรหมณี
ซึ่งเขารุ่มลอมต่อกวามิตตคา

คนเจ้าเล่ห์ เปรียบกับนกยางกรอก เป็นตอนที่เจตบุตรเปรียบชูชกว่า "คังนกกยาง
กรอกชอกชิมเซา" ³ ธรรมชาติของนกยางชอบยืนนิ่งในน้ำล่อให้ปลาตายใจ เมื่อปลาว่าย
เข้ามาใกล้ก็จิกกิน เจตบุตรเห็นว่าชูชกเป็นคนเจ้าเล่ห์ไวใจไม่ได้เช่นเดียวกับนกยาง

เด็กที่รับผิดชอบตนเองไม่ได้ เปรียบได้กับโปค (ลูกสัตว์) ดังข้อความที่พระนาง
มัทรีศรีสทวงโยสองกุมารว่า "เหมือนโปคกมฤตมาศอันอ่อนแอ ครันปลัดแม้อยู่ลำพังแล้วก็จะ
พากันผาดโผนโจนเล่นตามประสาสัตว์ ในรูวากย์พิบัติจะมาเบียดเบียนเมื่อปางใด" ⁴ โปค
หมายถึงสองกุมารซึ่งจะพากันเล่นชุกชกไปตามประสาเด็ก ไม่รู้ว่าที่ใด เมื่อใดจะมีอันตราย

ความตกใจและหวั่นหวาด กวีอธิบายความรู้สึกตกใจและหวาดกลัวของพระนาง
มัทรีเมื่อพบสัตว์ ³ ตัวนอนขวางทาง ว่าเหมือนปลาที่ถูกตี ดังข้อความว่า "พระทรวงนาง

1 เรื่องเดียวกัน, หน้า 139.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 145.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 180.

4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 236.

สิ้นระวีวัริกต้นคังตีปลา" ¹ กับตอนสองกุมารกล่าวว่าจะต้องไปกับชูชกก็ตกใจเปรียบว่า
"พระกายสิ้นระวีวัริกต้นคังตีปลา" ²

ลูกคอยแม่ เปรียบคังลูกของเนื้อทรายคอยแม่ คังข้อความว่า "คังลูกทรายทราม
คะนอง ปองท้าวจะชมแม่เมื่อสายัณฑ์" ³ ลูกทรายหมายถึงสองกุมาร

เด็กห่มตระกูลสูง เปรียบคัง "หนึ่งลูกหงส์เหมมราชปักชิน" ⁴ ลูกหงส์ทองหมายถึง
สองกุมาร

1.1.2 ลักษณะที่เป็นอุปมา (Metaphor)

ความสูงศักดิ์และต่ำศักดิ์ เปรียบได้กับหงส์และนกคู้เหว่าว่า "อย่าใฝ่สูง
ให้เกินศักดิ์ไชสุริยวงศ โภกิลดาจะผ่าเข้าฝูงหงส์ไชพงศัพันธุ์" ⁵ เป็นตอนพระนางมัทรี
ครัสประชคเปรียบสองกุมารคังนกคู้เหว่า ไบควรรเขารวมวงศกับพระเจาสญชัยหรือพระนาง
ผู้สคั้งเปรียบเหมือนหมูหงส์

ความเป็นนักเลงใหญ่ เปรียบกับเสื่อร้าย คังข้อความว่า "ฮาเฮยเด็กนอย
ถอยขยายเสื่อร้ายจะเดินทาง" ⁶ ชูชกแสดงหานักเลงชมสองกุมารคัง "เสื่อร้าย"

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 257.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 282.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 246.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 246.

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 83.

⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 239.

1.2 เปรียบกับพืชพันธุ์ไม้ กล่าวเปรียบกับพืชพันธุ์ไม้มีตัวอย่าง

1.2.1 ลักษณะที่เป็นอุปมา

ความงามของถัน นิยมเปรียบกับความงามของคอกบัวหลวงที่ยังตูมอยู่ ดังข้อความว่า "ให้เตงตั้งคังปทุมบัวหลวง"¹ ที่นิยมเปรียบกับบัวตูมก็เพราะมีลักษณะกลมมนมีปลายเรียวโค้งงองาม

ความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นที่หวังฟังของผู้อื่น เปรียบกับต้นไม้ที่มีผลและรสชาติดี ข้อความว่า "คังไม้ม่วงอันมีผลตรงสุคนธรสอันหอมหวาน จะเหลืองหลนตกตามกันหยอหยอ ไม้พักเงยสอภกขอสอยให้เสียวเส้น ผุงคนมันก็เก็บกินเล่นไม่หลอหลง"² เปรียบพระเจ้าสุริยชัยเมื่ออยู่ในราชสมบัติก็มีอำนาจขบขารราชบริพารหอมล้อม แต่พอหมดอำนาจราชศักดิ์ก็คนที่เคยจงรักภักดีมาแตกอกก็จะตลิกไป

ความมีสง่าบริบูรณ์ด้วยยศศักดิ์ เปรียบกับความงามของคอกกรรณิกาวา "งามคังคอกกรรณิกาวาจนะสุหรายรดเบิกบานนาชมเชย"³ หมายถึงพระเวสสันดรยามอยู่ในพระราชวังก็มีสง่าราศีสมกษัตริย์ คังคอกกรรณิกาวาเมื่อได้ละอองน้ำจะเบ่งบานขยายกลีบสดแข็งอย่างภาคภูมิ

อาการเศร้าโศก เหมือนไม้ในป่าถูกลมยุคันทวาดหักและล้มลงกับพื้น ดังมีความว่า "เปรียบประคัจจิงว่าป่าไม้อันร่มทองลมยุคันทวาด หักฟาดพินาศระเนนกับพสุธา เสนติ ปุตุตา จ ทารา จ เสมือนหนึ่งราชกัญญาควมนางสนมลมเนรนาทวยอาลัยในพระบรมราชวังใน นั้นแล"⁴ ไม้ที่ถูกลมพัดหักล้มระเนระนาดเปรียบกับนางสนมที่ต่างเศร้าโศกชวนชบไม่สมฤดี

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 11.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 56.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 57.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 64.

ศีรษะหลุดกระเด็น เปรียบเหมือนกระโหลกถูกศาลาหล่นจากหัว ดังข้อความที่เจตบุตรชูชุกว่า "อายุศีรษะก็จะกระเด็นเคঁคคคคตามไม่คานทาน ดังกระโหลกถูกศาลาหล่นลงจากหัว"¹

พระบาทของกษัตริย์ เปรียบเหมือนกลีบบัว ดังข้อความตอนสองกุมารทรงกันแสงพระอัสสฬชดคกของหลังพระบาทพระเวสสันดร มีความว่า "ดังกลีบบุษยามาลีปทุมเมศ มาเคียงสองรองรับน้ำพระชลเนตรพระเจ้าลูกท้าวเชอไว"² กลีบบัวหลวงสีขาวเป็นกลีบแข็งแต่มีรูปอ่อนช้อยเปรียบกับพระบาททั้งคู่ของพระเวสสันดร

พระนางมัทรีจะสิ้นพระชนม์เพราะสองกุมาร เปรียบเหมือนต้นไม้จะตายเพราะมีลูก ดังที่พระนางมัทรีตรัสว่า "อุปมาเสมือนหนึ่งพฤษาลดาวัลดี บอมจะอาสัณลง เพราะลูกเป็นแต่เพียง"³ ต้นไม้ที่มีลูกหมายถึงพระนางมัทรีมีสองกุมาร เมื่อคนต้องการลูกไม้อาจต้องตัดต้นเพื่อเก็บลูก ต้นไม้ก็ตาย เปรียบดังพระนางมัทรีถูกพรากสองกุมารก็ทำให้พระนางอาจสิ้นพระชนม์ได้

ความงามของไม้เท้า เปรียบเหมือนผลหมากทุมสุกเป็นสีเหลือง ดังข้อความว่า "ดูราวกับผลหมากทุมสุกเหลืองงาม"⁴

ความทรุคโทรมของร่างกาย เปรียบเหมือนดอกบัวที่ถูกขยำให้ชอกช้ำ ดังมีข้อความว่า "ดูคองดอกโกมุทบุษบันบงกชรัตน มีบุคคลขยำชอกช้ำ ควายหัตถ์ให้เหี่ยวเห็นพระบวรกายก็กลีบกลายเป็นปานคังอุปมา"⁵ ดอกบัวเป็นดอกไม้ชั้นเลิศ เปรียบเหมือนกับพระนางมัทรี ทำให้เห็นความสูงศักดิ์แต่แบบบางควรวะนุถนอม

1 เรื่องเดียวกัน, หน้า 181.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 256.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 291.

4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 317.

5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 363.

1.2.2 ลักษณะที่เป็นอุปลักษณ์ เช่น

การตัดญาติทำให้สิ้นวงศ์สกุล เปรียบเหมือนการตัดต้นไม้และโค่นจนถึง
เหงา ไคแกขอความตอนพระนางมัทรีศรีสัระชกพระเจ้าสุทนต์ให้ตัดเสี้ยหิ้งพระโอรสและ
ธิดาวา "โคตัดต้นไม้แล้วก็โค่นเหงาเชียวถึงถอน"¹ ต้นหมายถึงพระเวสสันดร เหงาหมายถึง
สองกุมาร

1.3 เปรียบกับเครื่องมือเครื่องใช้

1.3.1 ลักษณะที่เป็นอุปมา

ครรภ เปรียบเหมือนคันธนู ดังข้อความตอนพระนางมยุคีขอพรว่า "เหมือน
คันธนูคะมอม อันนายช่างฉลาดเกลียดเกลียดเกลียดพร้อมเสมอสมาน"² การตั้งครรภทำ
ใหญ่ของปรากฏนูน แต่พระนางมยุคีไม่ต้องการให้พระครรภของพระนางนูนมากกว่าความโค้ง
ของคันธนู

สามี เปรียบเหมือนฉัตรแก้ว ดังข้อความว่า "สามีมียุแล้วเสมือนหนึ่ง
ฉัตรแก้วอันกันแดด งามหน้างามเนตรทุกเวลา"³ ฉัตรเป็นเครื่องหมายของความเป็น
ใหญ่แห่งแว่นแคว้นและตามความหมายก็คือร่ม มีนัยเดียวกับสามีเป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็น

นางกษัตริย์ เปรียบเหมือนพุ่มฉัตรทอง เมื่อพระนางมัทรีทรงติดตามหา
พระโอรสและพระธิดาจนเหนื่อยอ่อน แคมป์ไคทรงพบเลย พระนางจึงถึงวิสัญญี มีความ

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 83.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 13.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 75.

อุปมาว่า "ปานประหนึ่งว่าพุมฉัตรทอง อันทองสายอสนีฟ้าคชาकरะเนนเอนแล้วก็ล้มลง" ¹
ฉัตรหมายถึงพระนางมัทรีซึ่งถึงวิสัญฐาน มีลักษณะเช่นเดียวกับฉัตรที่ถูกฟ้าผ่า

ความเหมาะสมของสามีและภรรยา เปรียบเหมือนน้ำนมสดกับสังข์ ดัง
ข้อความว่า "เปรียบเหมือนนภษีรส คือน้ำนมสดขาวสะอาด ควรแก่เศวตภาชนะ คือสังข์
คือช่างชำระผิวรู้งรังออกแล้วขัดจืดเจียรไนใหม่พรรณขาวผ่องแผ้วเสมอควายน้ำนมสมควรกัน"²
หมายถึงความเหมาะสมระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี

1.3.2 ลักษณะที่เป็นอุปลักษณ์

พระโพธิญาณ เปรียบเหมือนไข ดังข้อความว่า "เสมือนหนึ่งพรานแบ็ค
มาที่ปลาหน้าไซ บรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกชาน ตัวเราอยู่ท่าทานเหมือนตัวปลา พระ-
โพธิญาณ ภายหน้านั้นคือไซ ปรารภณาจะเข้าไปจึงยกพระลูกให้เป็นทานบารมี" ³ พระ-
เวสสันดรเปรียบเหมือนปลา พระโพธิญาณเปรียบคังไซ และชูชกเปรียบเหมือนพรานแบ็ค

สองกุมาร เปรียบเหมือนสำเภาทอง ดังข้อความว่า

เจ้าจงมาเป็นสำเภาทองธรรมชาติ อันนายช่างชาญฉลาดจำลองทำด้วย
ทองแก้วประจำ ครึงควยเพชรแนนหนา...ครั้นสำเร็จลำสำเภาแล้วเมื่อใด
ไค้พระพิชัยมงคล พระบิดาจะทรงเครื่องตนมงคลพิชัยสำหรับภษัตรีย์ ดังจะ
เอาพระสมบัติกระหวัดทรงเป็นสร้อยสังวาลอยู่สรรพเสร็จ ดังจะเอาพระ
ขันตีต่างพระชรรคเพชรอันคมกล้า...สำเภาทองก็จะล่องลิวไปตามลม

1 เรื่องเดียวกัน, หน้า 303.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 333.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 266.

สรรพสัตว์ก็จะชื่นชมโสมนัส ถึงจะเกิดลมกาฬาลกระพือพัด คือโลภ ถึงจะ
 โทสัสแสนโทสัสก็เป็นลูกคลื่นอยู่ครั้นโครมโถมกระแทก สำเภานี้ก็มิไต่ออกแวง
 วาบหวั่นไหว ก็จะไม่แล่นระวีเรือยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแก้ว อันกล่าวแล้วคือ
 พระอมตมหานครนฤพาน... 1

สำเภาทองหมายถึงพระกัมมาและพระชาติ ซึ่งเปรียบคังนาวาที่จะพาพระองค์
 ข้ามทวงสงสารได้ ถ้าไม่มีสองกุมาร พระเวสสันดรจะไม่มีโอกาสบำเพ็ญบิณฑุทานบารมี
 อันยากยิ่งได้

1.4 เปรียบกับแรชาตบวงชนิด มีลักษณะที่เป็นอุปมา เช่น

ความงามของฉิว เปรียบเหมือนทองคำธรรมชาติ ดังข้อความว่า "ขอให้ฉิวเนื้อ
 ละเอียดยเป็นนวลละอองตั้งทองคำธรรมชาติ" 2 และตอนพระเวสสันดรเสด็จออกนั่งหน้า
 พระอาศรมรอยชุก ก็เปรียบความงามขององค์พระเวสสันดรว่า "ดูจรูปทองทั้งแห่ง
 อันบุคคลแก่งหล่อแล้วมาตั้งไว้" 3 และเมื่อทรงระงับโทษที่จะทำร้ายชุกแล้ว พระ-
 เวสสันดรทรงเบิกบานพระทัย มีความเปรียบความงามของพระเวสสันดรกับทองอีก ดังมี
 ความว่า "กลิ่นพระโศกสงบแล้ว พระพักตร์ก็ดวงแฉวแจ่มใสจทองอุไรทั้งแห่ง อันบุคคล
 แก่งหล่อแล้วมาวางไว้ในพระอาศรม" 4 "ทอง" เป็นแร่ที่มีค่า งาม น่าจะเป็น
 สัญลักษณ์ (Symbol) ของความดี, ความงาม, ความดวงแฉว

1 เรื่องเดียวกัน, หน้า 254.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 237.

4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 267.

ผู้หญิงหมายถึง อุปมากับเพชรราวว่า "ตั้งเพชรรัตนราวสลายเป็นไผ่ฝ้า ก็ยอม
 เขาเบาราคาไม่ขายใคร" ¹ เพชรเป็นของมีค่าควรแก่การทะนุถนอม มักหมายถึงหญิง
 ดา เพชรราว ย่อมหมายถึงหญิงที่ทองพรากสามีย่อมหมกคทา เช่นเดียวกับเพชรราวที่
 ทองคอบราคาตง ส่วนวนที่คล้ายคลึงกันนี้ปรากฏในขุนช้าง-ขุนแผน ตอนนางทองประศรี
 ปลดอบขุนแผนไม่ให้ตามวันทองว่า "วันทองหมองแมนเหมือนแหวนเพชร แดกเม็ดกระจายสิ้น
 เป็นสองสาม จะผูกเรือนก็ไม่รับกับเรือนงาม" ²

เร้าธาตุที่มักนำมาเปรียบเทียบ คือของมีค่าซึ่งนิยมทำเครื่องประดับ เช่น เพชร, ทอง
 เป็นต้น และนิยมเปรียบกับสิ่งที่ดี เช่น ความงามบาง, ผู้หญิงบาง

1.5 เปรียบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มีลักษณะที่เป็นอุปมาเท่านั้น เช่น

ความสว่างเป็นงาม นิยมอุปมากับดวงจันทร์ เช่นตอนกล่าวถึงพระเวสสันดร
 เมื่อพระชนม์ได้สิบหกพรรษา มีความงามเปล่งปลั่งอุปมาดัง "จันทร์จรัสรุ่งในภา" ³
 และตอนทรงอุเบกษาหักความโศกเมื่อชุกพาสองกุมารไปแล้ว มีอุปมาว่า "ท้าวเชอกลับ
 สุขเกษมเปรมสบาย พระกายก็ใสสด ดังพระจันทร์ทรงกลด นั้นแล" ⁴ งามอย่าง "พระ-
 จันทร์" นั้น หมายถึงเอาความสว่างนวลของแสงจันทร์ซึ่งให้ความเป็นตา สบายใจมากกว่า
 แสงอาทิตย์

ความมีใจเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาเป็นที่พึงแก่ผู้อื่น เปรียบกับทางน้ำไหล ท้าวสักกะ
 แปลงเป็นพราหมณ์ กล่าวขยอพระเวสสันดรว่า "ลำรางทางน้ำไหลซึ่งเป็นที่ลุ่มไปโดยลำดับ

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 75.

² ขุนช้าง-ขุนแผน, หน้า 366.

³ มหาเวสสันดรชาดก, หน้า 22.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 273.

จับเอามหาสมุทรเป็นที่ลุ่มแค้นดิน ย่อมมีน้ำไหลไปเสมอไม่สิ้น ถึงบางคาบจะพร่องไป บางคาบก็กลับเต็มขึ้นมาใหม่" ¹ เปรียบคังน้ำพระทัยของพระเวสสันดรที่ตั้งแต่จะบำเพ็ญทานไมชาค ตอนชุกกราบทูลพระเจ้าสญชัย ชุชกกัศรรเสริญพระเวสสันดรในทำนองเดียวกัน "เสมอแมนแผนพสุชาค อันหนาหนัก... มิฉะนั้นประคจหนึ่งว่าห้วงมหาสาครชลาลัย" ² แสดงให้เห็นว่าน้ำพระทัยของพระเวสสันดรหนักแน่น มั่นคง เช่นเดียวกับแผ่นดิน และเต็มเปี่ยมด้วยการบริจาคน้ำใจเหมือนห้วงน้ำใหญ่

1.6 เปรียบเทียบอื่น ๆ มีลักษณะเปรียบเทียบแบบอุปมาเท่านั้น เช่น

ความโกรธ เปรียบกับไฟ ตอนพระเจ้าสญชัยทรงพิโรธพระเวสสันดร มีอุปมาว่า "ทรงพิงก็เค็คคาล ประหนึ่งว่าเพลิงกาฟเข้าลามลน" ³ ความโกรธ เค็คคาล มักเปรียบกับไฟ ดังเช่นปรากฏในสุภาษิตพระร่วง ตอนสอนาอาอย่าโกรธบาวไพรว่า "บาวไพรอย่าไฟพุน" ⁴ ในขุนช้าง-ขุนแผน ตอนขุนแผนโกรธขุนเพชรขุนรามก็กล่าวว่า "ขุนแผนแค้นใจคังไฟวับ" ⁵ เป็นต้น แสดงว่าความโกรธเป็นความรอนเปรียบคอกับความรอนของไฟ

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 319.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 353.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.

⁴ สุภาษิตพระร่วงและนางนพมาศ (พระนคร : โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย, 2505) หน้า ค (พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ แม่เปลี่ยน ศรีสะอาด ณ เมรุวัดท่าสะพาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2505).

⁵ ขุนช้าง-ขุนแผน, หน้า 449.

ความโง่เขลาของคนโง่เปรียบกับคนเมาสุรา เจตบุตรพรรณนาคนโง่ใหญ่อยู่
ที่ถูกลมพัดโง่เอนไปมาเหมือน "ตั้งมาดพั้งพั้งพบคิมสุราในเวลาแรกหนเดียว" ¹ คนที่
คิมสุราเป็นครั้งแรกมักเมามายจนครองคนโง่ได้ ทรงกายโง่อยู่ โง่เอนไปมา จึงนำไป
เปรียบกับคนโง่เอนไปมาเพราะถูกลมพัด

ความตั้งใจคอย เปรียบเหมือนนักเลงสุราคอยหาคนขายเหล้า ตั้งมีความอุปมา
ว่า "มีป้าประหนึ่งว่านักเลงสุรabanคอยหาเจ้าเหล้า" ² นักเลงสุรabanหมายถึง
พระเวสสันดรที่ทรงคอยผู้มารับบริจาคอย่างใจจกใจจ่อ กระจายใครจะบำเพ็ญทานเช่นเดียวกับ
กับนักเลงสุราระบายสุรา

ความเจ็บปวดเมื่อถูกพรากลูก เปรียบเหมือนกับความรู้สึกที่ควักดวงตาใหญ่อื่น
มีอุปมาว่า "ราจะรู้ว่าจะแหวะควักซึ่งดวงเนตรทั้งสองข้างวางไว้ในมือพร้าหมอน" ³
พระเวสสันดรทรงรักสองกุมารราวดวงพระเนตร การที่ต้องหยิบยกออกให้เป็นทานไปนั้น
ก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด ประหนึ่งการควักดวงตาอันเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

คนมีทุกข์แล้วถูกซ้ำเติมอีก เปรียบเหมือนคนไข้หนักถูกแพทย์ให้รับประทานยาพิษ
เป็นความรู้สึกของพระนางมัทรี เมื่อไม่ได้รับคำตอบจากพระเวสสันดร จึงอุปมาว่า "ตั้ง
คนไข้หนัก แล้วมีหนำยังแพทย์เอายาพิษมาวางซ้ำให้เวทนา" ⁴ คนไข้หนักหมายถึงพระ-
นางมัทรีซึ่งกำลังทรงพิลาปโศกเศร้า แพทย์หมายถึงพระเวสสันดรผู้ไม่ตรัสตอบพระนาง
มัทรีเลย ยิ่งทำให้พระนางโศกเศร้ายิ่งขึ้น

¹ มหาเวสสันดรชาดก, หน้า 194.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 237.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 276.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 291.

ภรรยาติดตามสามี เปรียบกับสรีดาคติดตามพระราม หรือศิษย์ติดตามอาจารย์ พระนางมีทริยกอุปมาว่า "อุปมาเหมือนสรีดาคันนักคือสามีรามบัณฑิต ปานประหนึ่งว่าศิษย์กับอาจารย์"¹ สรีดาคติดตามพระรามเช่นเดียวกับพระนางมีทริยติดตามพระเวสสันดรมาด้วยความภักดี อุปมาส่วนหลังมีความหมายเกี่ยวกับส่วนแรก แต่สามารถสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูในสังคมไทยสมัยก่อนได้

การเปรียบเทียบโดยลักษณะอุปมา และอุปลักษณ์ ในวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ มีจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และความเหมาะสมของสิ่งที่จะนำมาเปรียบเทียบ มีความเปรียบหลายบทใดความคิดจากวรรณคดีอื่นเคย เช่น ความงามของใบหน้า คิ้ว ดวงตา ฯลฯ จะพบแบบที่ซ้ำ ๆ กัน การเปรียบเทียบในรายยาวมหาวงศ์สันดรชาดกปรากฏในพระไตรปิฎกในอรรถกถาจนถึงรายยาวฉบับนี้ บางบทกวีไทยก็ยกขึ้นเปรียบเทียบความงามเช่น เรียกชู้ชกว่า 'เสื่อราย' ศีรษะจะหลุดกระเด็นเหมือนลูกตาลหล่นจากขั้ว พระทรงสันตังคีปลา หรือเหลืองเหมือนผลหมากชุมสุก ฯลฯ อย่างไรก็ตามอุปมาส่วนมากเป็นที่รู้จักดี สามารถให้ความรู้สึกและความเข้าใจได้ตามความต้องการ

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 295.

2. ความไพเราะในการประพันธ์ตามความนิยมของไทย

วิธีการร้อยกรองภาษาเป็นวัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งที่นำศึกษา การแต่งรายยาว มหาเวสสันดรชาดก ยึดแบบแผนการประพันธ์ตามที่นิยมทำกันในวิธีการประพันธ์ของไทย สิ่ง ที่ปรากฏชัดอันดับแรกคือ คำประพันธ์ที่เป็นรายยาว พระยาอุปกิตศิลปสารกล่าวว่า "รายเป็น คำกานท์โบราณของไทย" ¹ ในส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง ในการแต่งคำประพันธ์ในวรรณคดีไทย คือ สัมผัส

สัมผัส พระยาอุปกิตศิลปสาร อธิบายว่า "การถูกต้อง" แต่ในที่นี้หมายความว่า "การคล้องจอง" ซึ่งเป็นข้อสำคัญยิ่งในคำกานท์ของไทยเรา เพราะภาษาไทยเรายอมรับนิยม พுகให้คล้องจองเป็นพื้น" ²

สัมผัสโดยทั่วไปมี ² ชนิดคือ

2.1 สัมผัสนอก เป็นสัมผัสที่ผูกพันด้วยเสียงสระ จำเป็นต้องมี มิฉะนั้นจะ ไม่เป็นการร้อยกรองชนิดใด ๆ ในการแต่งรายยาวเรื่องนี้ก็ส่งสัมผัสนอกอย่างใดจึงหะ เช่นตอนชมป่าในกัณฑ์มหาพนว่า

กระทุ่มทองแหงทวยกรวยกราง จิกแจงคอกกระจางข้างนาว กิ่งก้านก็

กายกาวเกี่ยวประสาน สุรพิภูลาดูจนแกวเกดกรรณการแกม มหา

หงประยงค์แย้มยี่เข่งเข้ม สายหยุกพุกตาลก็บานเต็มแควนเหล่ากุหลาบ

ตระลบคง ³

¹ พระยาอุปกิตศิลปสาร, หลักภาษาไทย (พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2514), หน้า 351.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 353.

³ รายยาวมหาเวสสันดรชาดก, หน้า 219.

2.2 สัมผัสใน หมายถึงสัมผัสที่คล้องจองภายในวรรคเดียวกัน มีสองชนิด

คือ

ก. สัมผัสซึก

ข. สัมผัสคั่น

ก. สัมผัสซึก คือผูกสัมผัสติดกันไป นิยมใช้ทั้งสัมผัสสระและอักษร

1. สัมผัสสระซึก เช่น "บึงป็นบนนาวาเสียงผะผางดิ่งคิ่งตั้ง...
พระพายชายพัดคิดไบบน" ²

2. สัมผัสอักษรซึก เช่น "สำเภาสำเภาของพานิชซึ่งจะตกแต่งค่อ
ลิดเป็นกงวาน...สำเภานี้ก็พาบเพียบเพียงราโท" ³

ในรายชวามหาเวสสันดรชาดกบางแห่งมีสัมผัสอักษรซึกถึง 8 พยางค์
เช่น "ละลนละลานหลีกเดี่ยวดอกลัดมา" ⁴

ข. สัมผัสคั่น คือสัมผัสไม่ติดกัน มีคำไม่วัดสัมผัสคั่นมี 2 แบบ ⁵ คือ

1. สัมผัสคั่นอักษร คือมีตัวอักษรอื่นคั่นระหว่างตัวสัมผัสกัน จะ
พบได้ในรายชวามหาเวสสันดรชาดก เช่น "พระพักตร์ก็ของแฉ่วแจ่มใส
คุจของอุไรทั้งแห่ง" ⁶

¹ พระยาอุปกิตศิลปสาร, เรื่องเดิม, หน้า 354.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 253.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 168.

⁵ พระยาอุปกิตศิลปสาร, เรื่องเดิม, หน้า 355.

⁶ มหาเวสสันดรชาดก, เรื่องเดียวกัน, หน้า 267.

2. สัมผัสกลุ่ม คือมีอักษรนั้นเป็นกลุ่มละ 2 คำบ้าง 3 คำบ้าง เหมือน ๆ กัน เช่น "ราน^าบ^าแท^งแร^งบ^ดอย" ¹ มีอักษร ร บ ท จับกลุ่มกันอยู่ หรือ "คน^คัว^วหม^อ ขอ^คค[ิ]ม^อ ถี^อห[ั]ค^คถ^อง^าทา^าเห^{ิน}ง^าม ตาม^าท^าน^อง^อต^อง^อธ^รม^เนิ^ยม" ² เหล่านี้มี อักษรติดกลุ่มในทำนองเดียวกัน

การสัมผัสในคำประพันธ์เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับกวีไทย วิธีหนึ่งที่ดีว่าจะช่วยให้คำประพันธ์ไพเราะไพเราะก็คือสัมผัสใน ซึ่งกล่าวมาแล้ว วิธีการเช่นนี้จะพบได้เสมอในวรรณคดีไทยหรือกวีนิพนธ์ไทยเป็นอันมาก จึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการร้อยกรองภาษาในรายยาวมหาเวสสันดรชาดกได้แสดงถึงวัฒนธรรมของไทยด้วย

3. ราชาศัพท์

คนไทยมีวัฒนธรรมการใช้ภาษาให้เหมาะสมแก่ฐานะของบุคคล เป็นการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ในการแต่งรายยาวมหาเวสสันดรชาดก กวีไทยได้ใช้ราชาศัพท์เพื่อให้เหมาะสมกับตัวละครที่เป็นกษัตริย์ สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยซึ่งนิยมจัดระเบียบของคำพูดเพื่อความสุภาพเหมาะสมแก่บุคคล ราชาศัพท์ที่ปรากฏในรายยาวมหาเวสสันดรชาดกอาจจัดเป็นหมวด ๆ ได้ 5 หมวดดังนี้ คือ

1. หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค คำที่ปรากฏ เช่น เครื่องปิ่นชนัน พระขำมรงค์ พระขรรค์ ฉลองพระบาท พระที่นั่ง สี่วิกา พระสาณี พระบรรจถรณ์ พระเตา ฯลฯ

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 369.

² เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

2. หมวดอวัยวะ เช่นคำว่า พระเนตร พระกร พระทัย พระพักตร์ พระ-
หัตถ์ พระบาท พระอঙ্গา พระศอ พระโขนง พระทรวง พระขนอง ฯลฯ

3. หมวดเครือญาติ พระราชวงศ์ เช่นคำว่า พระโอรส พระสุภิสสา พระอัยกา
พระอัยกี พระบิดุเรศ ฯลฯ

4. หมวดกิริยา ที่มี "ทรง" นำหน้า เช่น ทรงพระพิโรธ ทรงพระประชวร
ทรงฟัง ทรงชม ทรงพระกันแสง ฯลฯ ศัพท์อื่น ๆ เช่น พระราชนาน สิ้นพระชนม์
ถวายบังคม เสวย ประสูติ กราบทูล ทวีต ทอดพระเนตร ฯลฯ

5. หมวดสรรพนาม

บุรุษที่ 1 เช่นคำว่า ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า เกลากระหม่อมฉัน
เป็นต้น

บุรุษที่ 2 เช่นคำว่า ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระองค์ เป็นต้น

บุรุษที่ 3 เช่นคำว่า พระองค์ เป็นต้น

6. หมวดนามอื่น ๆ เช่น พระเสาวนีย์ พระบรมราชโองการ พระพิโรธ
พระอัสสุชล พระพร เป็นต้น

คำราชาศัพท์ที่ปรากฏในรายยาวเรื่องนี้ นอกจากจะสามารถพบได้ในวรรณคดีไทย
ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แล้ว แม้ในปัจจุบันก็ยังใช้อยู่สำหรับองค์พระมหากษัตริย์
หรือพระราชวงศ์ตามความเหมาะสม

สุภาสิตไทยโบราณที่ปรากฏในรายยาวมหาวงศ์สันครชาดก

มีสำนวนและสุภาสิตบางบทในรายยาวมหาวงศ์สันครชาดกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสุภา-
สิตไทยซึ่งปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น สุภาสิตพระร่วง เป็นต้น ดังตัวอย่าง

นางพราหมณ์บริภาษมิตตควาว่า "จะมารักเหากว่าผม จะมารักลมกว่าน้ำ จะมา
รักต่ำกว่าเรือน จะมารักเดือนยิ่งกว่าตะวัน" ¹ ตรงกับสุภาษิตพระร่วงที่สอนให้เลือกเอา
ของที่ดีกว่า อย่าหมายของที่ไม่มีประโยชน์ว่า

อย่ารักเหากว่าผม อย่ารักลมกว่าน้ำ
อย่ารักต่ำกว่าเรือน อย่ารักเดือนยิ่งกว่าตะวัน ²

ทอนชุกหลอกเจกบตร ชุกกลลาวว่า "จะอาสาเจ้าจนตัวตายตามสุภาษิต" ³ ก็คือ
ตามสุภาษิตพระร่วงตอนหนึ่งว่า "อาสาเจ้าจนกาย อาสาจนายจงพอแรง" ⁴

สุภาษิตอันบทหนึ่งสอนผู้ไม่รอบคอบ หลงลืม เช่น พระเวสสันดรตรัสต่อว่าพระนาง
มัทรีเมื่อกลับจากป่าว่า "เขาเดือนเจ้าลืมปรา" ⁵ ในสุภาษิตพระร่วงมีคำสั่งสอนว่า "เขา
เดือนอย่าลืมปรา หน้าที่ก้อยานอนใจ" ⁶ เพื่อความไม่ประมาท

¹ มหาเวสสันดรชาดก, หน้า 149.

² สุภาษิตพระร่วงและนางนพมาศ (พระนคร : พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ
แม่เปลี่ยนศรีสอาด ณ เมรุวัดท่าสะพาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 22 เมษายน
2505), หน้า จ.

³ มหาเวสสันดรชาดก, หน้า 185.

⁴ สุภาษิตพระร่วงและนางนพมาศ, หน้า ค.

⁵ มหาเวสสันดรชาดก, หน้า 293.

⁶ สุภาษิตพระร่วงและนางนพมาศ, หน้า ค.

สุภาษิตไทยซึ่งแทรกในรายชวามหาเวสสันดรชาดกนี้ แสดงให้เห็นอิทธิพลทางภาษาในวัฒนธรรมไทยที่มีต่อเรื่อง โดยแทรกอยู่ในคำพูดของตัวละคร ทำให้ตัวละครดูคล้ายสมาชิกของสังคมไทยมากขึ้น

5. การพรรณนาธรรมชาติ

การพรรณนาธรรมชาติมี 2 ลักษณะ คือ 1. การพรรณนาธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา 2. การพรรณนาธรรมชาติเมื่อตัวละครมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีการพรรณนาธรรมชาติหรือป่าเขาต้นไม้ อาจเกิดจากความรู้สึกรักธรรมชาติของกวี เมืองไทยมีภูมิประเทศที่อุดมด้วยพืชพันธุ์ไม้และสัตว์นานาชนิด ธรรมชาติเหล่านั้นบันดาลใจให้กวีถ่ายทอดภาพธรรมชาติไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว วิหัย ศิวะศรียานนท์ อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสรุปได้ว่า กวีไทยกล่าวถึงธรรมชาติอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะหนึ่ง พรรณนาสภาพธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาว่าจะไร้อยู่ตรงไหนเป็นอย่างไร โดยไม่ผสมความรู้สึกส่วนตัวของกวี การพรรณนาชนิดนี้มีความเด่นที่นิยมประกวดประชันกันในด้าน การประพันธ์ที่เล่นคำ เล่นอักษรมากกว่าที่จะพรรณนาสภาพธรรมชาติตามความเป็นจริง อีกลักษณะหนึ่งคือ เห็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกของกวี หรือตัวละคร เช่นในนิราศต่าง ๆ ธรรมชาติเป็นส่วนประกอบความรู้สึกของกวี กวีจะยกดอกไม้หรือสัตว์ขึ้นกล่าวก็ต่อเมื่อมีชื่อหรือลักษณะที่สนใจให้คิดถึงความหลัง เช่น บางบทในลิลิตพระลอ¹

รายชวามหาเวสสันดรชาดกมีเนื้อเรื่องไม่อำนวยในการพรรณนาธรรมชาติตามลักษณะที่ 2 แต่จะพบว่าวิธีพรรณนาในลักษณะที่ 1 ซึ่งปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องอื่นด้วย ตัวอย่าง กัณฑ์มหาพน ความของพระเทพโมลี (กลั่น) ตอนหนึ่งว่า

¹ วิหัย ศิวะศรียานนท์ "เรื่องในวรรณคดี" วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม, พระนคร : สยามภาษาและหนังสือ, 2504), หน้า 82-87.

แลดนักในเบื้องหน้าโน้นก็เข้าใหญ่ออกเยี่ยมโพยมอย่างพยับเมฆ มีพรรณ
 เชี่ยวชาวคำแดงคูคิเรกตั้งรายรัตนพมณีแถมหน้าโครชม ครั้นแสงพระสุริยะ
 ส่องระคม ก็คเคนคังดวงดาววาวแววระวาว ๆ ที่เว้งวุ้ง วิจิตรจำรัสจำรูญ
 รุ่งเป็นสีรุ้ง พุงพนเพียงกลิ่นมพรพ่นนภาอากาศ บางก็เกิดกอกอนประหลาดศิลา
 ลายแลละเลื่อม ๆ หึงอกง่าเป็นแงเง้อมก็ชะงุ่มชะงองงะงอนงา 1

การพรรณนาทางตอนก็ยากที่จะเชื่อได้ว่าเป็นเช่นนั้นเพราะผิดธรรมชาติเกินไป
 เช่น

สรรพพืชผักในวาริและริมเจเนียนเอนกันมากกว่าหมื่นสิ่ง เป็นต้นว่าสา-
 หวายสายตึงทบตัมเตา เหลลาคัวเชียวถั่วราชมาศ สรรพพืชพันธุ์ผักภาค
 แกมกระเทียมหอมเห็นใบไสว เต่าแดงแพงพิกผลใหญ่ยิ่งเท่าเกวรี...กรกฎ
 กุ้งกิ้งม้งกรกุ่มกิลี ตะโกกกาแกมกะคีชะโคคูกก็โคคคั้น...กระทุ่มทองแหงทวย
 กรวยกรวาง จิกแจงคอกกระจางชางนาว 2

"เหล่าบายงูพระยอมใหญ่ยอมเย็บยัค...พรรณพฤกษ์ตั้งรังรมเรียง/เหียงหาก
 เห็นเป็นเหล่า ๆ หมูจิวาวกิงอกงามตระหง่าน ปานประหนึ่งว่าช่างหากพิจิตรผจงเขียน
 หึงคุษขอยแคะก่างนางตะเคียนก็คังคัม" 3

ภาษาไทยมีความนิยมการใช้ภาษาในการพรรณนาธรรมชาติในรายยาวเรื่องนี้แบบเดียวกับที่ปฏิบัติในวรรณคดีไทยเรื่องอื่น ๆ จึงเห็นได้ว่าการใช้ภาษาเช่นนี้เป็นวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง
 ควบ

1 มหาเวสสันดรชาดก, หน้า 215.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 218.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 219-220.